

**NGAI KƠN RÃN IV KIS WOL**  
**CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH**

**Añ lah cau ê năm**  
*Ta là mục tử tốt lành*

Digolăn tam tú kơnôm tam bòn Nazarét, Kơnrãn krung neh lôt ê belàt, bulah Sră-goh ở cữh yal.

*Có lẽ khi còn trẻ ở làng Nazarét, Chúa Giêsu cũng đã từng đi chăn chiên, dù Kinh Thánh không ghi chép điều này.*

Gen tàng, jónau Kơnrãn đơs cau ê mơ broă ê belàt lăh gễh gớng ngăn.  
*Do vậy, lời Chúa nói về người chăn và công việc chăn chiên rất thực tế.*

Gễh cau ê năm, krung gễh cau ê ở năm.  
*Có người chăn chiên tốt lành, cũng có người chăn không tốt.*

Cau ê ớpăh ở tú lờl lăh cau ê năm, tài bớh belàt ở di lăh cau hỡ dê, mìnğ ê làng jòi sa lóm, cau hỡ ở sớndăc mơ ở đết mề, krung ở gớjê-gớkờ mơ mpồl belàt.  
*Người chăn thuê không bao giờ là người chăn tốt, bởi vì chiên không phải của họ, chỉ chăn để kiếm ăn mà thôi, họ chẳng thương và chẳng gắn bó, cũng chẳng thiết tha gì đến đàn chiên.*

Cau hỡ sùm ting lềng, lờl khăt mpồl belàt, găm gen dờn rờh gen săng, behở gen belàt mbe rớgới làng kis-gớng.  
*Người đó luôn thả rong, mặc xác đàn chiên, còn thì nhận mà mất thì bỏ, như thế thì chiên làm sao mà sống còn.*

Mìnğ cau lờl lăh cau ê năm song rớgới sớndăc mơ đết-mề mơ mpồl belàt cau hỡ ê.  
*Chỉ ai là người chăn tốt lành thì mới có thể thương và gắn bó với đàn chiên người đó chăn giữ.*

Mpồl belàt rớp rờh rồc mơ cau ê ớpăh, mớya rớp kis gớng mơ kis bềng liu mơ cau ê năm.  
*Đàn chiên sẽ tan tác với người chăn thuê, nhưng sẽ sống còn và sống dồi dào với người chăn tốt lành.*

Bớh sớndăc belàt tàng cau ê năm sùm lăm mpồl belàt tus tam blàng ãhữt-tớlir, tus mơ crớh dà sàng, rớcăng phi sả gờr belàt mơ so rớhao ờrăk.  
*Vì thương đàn chiên nên người chăn tốt lành luôn dẫn chiên đến đồng cỏ xanh, đến với dòng nước suối trong lành, sẵn sàng hy sinh bảo vệ đàn chiên trước sói dữ tham mồi.*

Kơnrã ðơ Khai lã cau ê belàt năm, jờh alã bol he lã mpồl belàt Khai ê.  
*Chúa nói Người chính là người chãn tốt lành, tất cả chúng ta là ðàn chiên Người chãn giữ.*

Kơnrã be blàng ñhớt-tồlir, be crồh ðà sàng, tam Kơnrã gẽh bớta kis rài rài cau in tus mớ Khai.

*Chúa như ðồng cỏ xanh tươi, như suối nước trong, nơi Chúa có sự sống vĩnh cửu cho những ai ðến với Người.*

Mìng ðơ Kơnrã lóm bol he rớgời bàn bớta tốngklàs mớ bớta lớngãp-lớngai.

*Chỉ có nơi Chúa chúng ta mới tìm gặp ðược ơn cứu ðộ và sự bình an.*

Ngai ðo krung lãh ngai Pớjum-niã làm khốp ðonia rãc ðãn mớ Yàng, ðãn rà cau ârũh pớnu in gít sớmh pớðớng rài kis Yàng in, làng bol khai krung gớ cau ê belàt năm be nù Yàng kớñ tam alã broã is kớri tam pớjum-niã Kơnrã ðê.

*Hôm nay cũng là ngày Hội Thánh toàn cầu cầu xin với Thiên-Chúa, xin cho nhiều người trẻ nam nữ biết quảng ðại ðáp lại tiếng gọi trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước trong những công việc khác nhau trong Hội Thánh của Chúa.*

**Lm. Fx. K'Brel**